

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
และสุขภาพภาคประชาชน
รับที่ ๐๓๗
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๖
เวลา ๑๖.๐๖๐๐



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
เลขที่ ๕๕๕๗
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา

ที่ สธ ๐๓๐๓/ ว ๔๙๒

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒
ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการเพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการเพื่อรองรับงบประมาณฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน โดยการเปิดรับโครงการจากองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ ที่เป็นองค์กรนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อผลักดันให้เกิดชุมชนเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี พึ่งตนเองได้ นั้น

ในการนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ขอให้ท่าน ประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับการเปิดรับโครงการเพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ฯ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๒ และรวบรวมส่งมายังศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนันต์ วงศ์เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒

กลุ่มสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ประสาน นางสาวนัตยา สุตจ้อย โทร. ๐๘ ๗๓๑๔ ๔๑๘๔



1426



๑๖/๕/๖๖



**เอกสารประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการเพื่อรองรับปริมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพชุมชน (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๒**

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน โดยการเปิดรับโครงการจากองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ที่เป็นองค์กรนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อผลักดันให้เกิดชุมชนเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี พึ่งตนเองได้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ ตาม QR Code ท้ายเอกสารฉบับนี้ หากองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ใด มีความสนใจ และประสงค์ที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๒ ให้ส่งคำรับรองโครงการพร้อมเอกสารประกอบการแสดงคุณสมบัติขององค์กร คือ (๑) หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ (๒) หนังสือจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคม/มูลนิธิ ที่เป็นปัจจุบัน และ (๓) ข้อบังคับของสมาคม/มูลนิธิ มาয়ั้งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๓๒ สำหรับองค์กรที่มีพื้นที่ตั้งในส่วนภูมิภาค และส่งมายังกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม สำหรับองค์กรที่มีพื้นที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖



หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
องค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์